

Số: 944 / SGDDĐT – VP

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 8 năm 2015

V/v Chuẩn bị và tổ chức khai giảng  
năm học 2015-2016

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Để chuẩn bị tổ chức khai giảng và triển khai năm học mới 2015 – 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các ông (bà) Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tích cực, khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:

### **1. Tiếp tục công tác chuẩn bị cho năm học mới:**

Chủ động báo cáo với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về tình hình chuẩn bị cho việc triển khai năm học 2015 – 2016, đặc biệt là những khó khăn cần có sự chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết kịp thời để đảm bảo các điều kiện dạy và học.

Chấp hành thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2068/QĐ-UBND, ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục Mầm non, giáo dục Phổ thông và giáo dục Thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Quản triệt, chỉ đạo các trường học chấp hành thực hiện đúng hướng dẫn về các khoản thu, chi trong nhà trường, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời phổ biến quy định về dạy thêm, học thêm; chỉ đạo chấm dứt tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định.

Các trường học cần phải tổ chức các hoạt động học tập, sinh hoạt tập thể tuần đầu năm học theo hướng dẫn của Bộ, tổ chức cho học sinh lao động vệ sinh trường, lớp; tập hát nhuần nhuyễn Quốc ca. Quan tâm giải quyết và tham mưu, đề nghị các cấp giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước cho đối tượng học sinh thuộc diện chính sách, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, học sinh khuyết tật. Tổ chức, phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường, vận động quyên góp tiền bạc, quần áo, sách vở để hỗ trợ cho học sinh khó khăn, thực hiện được yêu cầu “3 đủ” đối với học sinh: “đủ ăn, đủ quần áo, đủ sách vở”.

Các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức quần chúng và phụ huynh của địa phương trong mọi công việc chuẩn bị cho năm học mới nhằm tạo được sự đồng thuận cao trong toàn xã hội đối với sự nghiệp phát triển giáo dục.

Các phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng, báo cáo và mời lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương dự khai giảng tại các nhà trường để động viên giáo viên, học sinh, nhất là tại các trường thuộc vùng dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn.

Các đơn vị trực thuộc (THPT, PTDTNT, TTGD TX, TCCN) chủ động lập kế hoạch, tổ chức khai giảng và chú ý báo cáo, mời đại diện cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương tham dự để tranh thủ sự quan tâm ủng hộ, phối hợp, hỗ trợ.

Đối với đại biểu cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ mời đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh dự khai giảng năm học mới tại một số trường học. Trường học nào có đại biểu cấp tỉnh dự khai giảng, Sở sẽ thông báo cụ thể để đón tiếp.

Trước ngày khai giảng, các đơn vị cần phối hợp với các cơ quan báo, đài phát thanh truyền hình, đài truyền thanh địa phương tổ chức tuyên truyền, thông tin về các hoạt động tựu trường, công tác chuẩn bị năm học, ngày khai giảng và ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường. Đồng thời, các đơn vị phải liên hệ với cơ quan công an để đề nghị phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong ngày khai giảng.

## **2. Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015 – 2016:**

**a. Thời gian:** Thống nhất trong toàn tỉnh ngày 05 tháng 9 năm 2015. Lễ khai giảng bắt đầu từ 7 giờ 30 sáng. Thời gian tổ chức lễ khai giảng năm học mới diễn ra trong khoảng 30 phút.

Các trường Trung cấp chuyên nghiệp do đặc thù riêng sẽ tổ chức Lễ khai giảng năm học mới sau khi hoàn thành tuyển sinh. Ngày tổ chức khai giảng Hiệu trưởng các trường dự kiến và báo cáo lãnh đạo Sở để xem xét, phê duyệt.

**b. Mục đích, yêu cầu:** Lễ khai giảng năm học mới cần phải:

Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học mới cho các thầy cô giáo, các em học sinh, đồng thời thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội.

Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để lễ khai giảng diễn ra với nghi lễ trang trọng, tạo dấu ấn tốt đẹp, thực sự là ngày hội đối với các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh.

Tổ chức Lễ khai giảng đảm bảo hết sức ngắn gọn, ý nghĩa, tiết kiệm, tránh gây căng thẳng, nặng nề, mệt nhọc cho mọi người, đặc biệt là các em học sinh.

**c. Nội dung:** Lễ khai giảng được tổ chức với 2 phần: phần “Lễ” và phần “Hội”, cụ thể như sau:

- Phần “Lễ khai giảng” thực hiện các nội dung sau: Chào cờ, hát Quốc ca (Chú ý tuyệt đối không sử dụng băng, đĩa, nhạc nền); đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng năm học mới (mời đại biểu lãnh đạo cao nhất của địa phương đọc thư); diễn văn khai giảng của Hiệu trưởng nhà trường; Hiệu trưởng đánh trống khai trường.

Ngoài 4 nội dung nêu trên, các trường nếu có Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia, Huân chương lao động, Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Thủ tướng, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh thì công bố và tổ chức trao vào thời điểm sau diễn văn

